

โคลอมเบียตั้งเป้าปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภายในเดือนสิงหาคม



นาย Andres Valencia รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร โคลอมเบีย ได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึงเป้าหมายที่จะกู้สถานะปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) จากการให้วัคซีนคืนให้กับประเทศภายในระยะเวลาสองเดือนข้างหน้า อันเป็นภารกิจหลักประจำแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ โดยรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ในระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคมนี้

รัฐมนตรี Valencia กล่าวว่า ในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ที่จะจัดขึ้นในเดือนนี้ โคลอมเบียมีความประสงค์ที่จะรายงานให้นาง Monique Eliot ประธาน ได้ทราบถึงความคืบหน้ากระบวนการกำจัดโรค FMD และความทุ่มเททั้งทางด้านกำลังและทรัพยากรของโคลอมเบีย เพื่อให้ประเทศสามารถกลับมามีสถานะปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภายในเดือนสิงหาคมให้จงได้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรโคลอมเบีย ร่วมกับสถาบันเกษตรและปศุสัตว์โคลอมเบีย (ICA) ได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคแท้งติดต่อ (บรูเซลโลซิส) มาแล้วสองครั้งในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ โดยได้มีการฉีดวัคซีนซ้ำอีกครั้งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ OIE ในอันที่จะรักษาระดับการป้องกันโรคในโคและกระบือให้อยู่ในระดับสูง

ภารกิจนี้มีความสำคัญต่อโคลอมเบียเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการตลาดที่จะเปิดรับและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลเปรูก็ได้ประกาศห้ามการนำเข้าเนื้อโคและสุกรจากโคลอมเบียเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยให้เหตุผลว่ายังคงมีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยทางตอนเหนือของภูมิภาค Andina อยู่

นอกจากนี้ รัฐมนตรีโคลอมเบียยังมีความตั้งใจที่จะแจ้งให้กับ OIE ได้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคนี้ ซึ่งมีนโยบายอันเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อควบคุมการลักลอบนำเข้าสินค้าดังกล่าวด้วย แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเวเนซุเอลา ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความพยายามหลายปีในการปรับสถานะของการปลอดโรคของทั้งภูมิภาค

อนึ่ง รัฐบาลโคลอมเบียให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการป้องกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาดสัตว์ โดยมีแผนที่จะโน้มน้าวให้มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกับ OIE ว่าด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวังด้านสุขอนามัยสัตว์บริเวณชายแดนของประเทศ การป้องกันการเข้ามาของโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร รวมทั้งการเฝ้าระวังและการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำและการต้อยด้านจุลชีพ

ที่มา: <https://www.elcolombiano.com/negocios/agro/en-agosto-regresaria-el-estatus-sanitario-en-aftosa-BB10773156>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

พฤษภาคม ๒๕๖๒